

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là *Chỉ thị số 27-CT/TW*); Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lãng phí, tiêu cực; qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được triển khai đồng bộ với các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; được thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh

nghiệp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/NQ-QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản khác có liên quan.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền về những kết quả quan trọng trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua.

2. Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ.

Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý tài chính, tài sản công, đấu thầu, đấu giá, đầu tư công, sử dụng đất đai, tài nguyên, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm; trong đó cần chú trọng đến các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách, các quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra chất lượng thi công các công trình, đặc biệt là công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng công trình theo quy định.

Thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công đã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động khoáng sản, tài nguyên, lâm sản... Xử lý triệt để các cơ quan, đơn vị sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững.

Giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể và hợp tác xã; nguồn lực nhà nước giao cho doanh nghiệp và quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyên đổi số, cải cách hành chính, xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

5. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục phát huy vai trò, tính chủ động trong thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây

thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

2. UBND thành phố cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

4. HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban XDĐ, VP Thành ủy,
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể TP,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đồng chí UV BTV Thành ủy (Chỉ đạo),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Triệu Thị Thu Hoài